

ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

DƯƠNG THỊ THANH XUÂN *

Tóm tắt: *Giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam, luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta xác định giai cấp công nhân là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bài viết phân tích đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới đất nước.*

Từ khóa: Công cuộc đổi mới; Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng giai cấp công nhân.

Đặt vấn đề

Ngay từ cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (GCCN) là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công - nông. Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), Đảng xác định sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp công nhân là: giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, trong giai đoạn cách mạng mới, trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, trước sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, GCCN Việt Nam

đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Trải qua các kỳ Đại hội Đảng, việc xây dựng GCCN nước ta lớn mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị.

1. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)

Năm 1986 diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt cho sự phát triển mọi mặt của đất nước. Để nhận thức đầy đủ hơn và khẳng định vai trò, sứ mệnh của GCCN trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng chỉ rõ: “Cần có quan điểm đúng đắn và thống nhất, kèm theo những chính sách, biện pháp có hiệu quả xây dựng toàn diện GCCN, giai cấp nông dân tập thể và tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, làm cho nền tảng chính trị - xã hội của xã hội mới ngày càng vững chắc”¹. Để thực hiện tốt việc

* Trường Đại học Công đoàn.

¹ Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI*, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.96.

xây dựng GCCN và tổ chức Công đoàn, trong Văn kiện của Đảng đã cho rằng “Đối với *giai cấp công nhân*, Đảng cần có những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình độ hiểu biết về mọi mặt để xứng đáng với vị trí giai cấp tiên phong của cách mạng, đồng thời chăm lo đời sống vật chất và văn hóa, tạo ra những điều kiện cần thiết để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình; có chế độ tiền lương và phúc lợi xã hội hợp lý, bảo đảm đời sống vật chất và văn hóa của công nhân, viên chức và gia đình. Đảng cần tổng kết kinh nghiệm và ra nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân. Nhà nước cần bổ sung Luật công đoàn”².

Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Đại hội VI về xây dựng và phát huy vai trò của GCCN Việt Nam, Hội nghị Trung ương 6 (1989) của Đảng đưa ra khái niệm “*Hệ thống chính trị*”, nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và làm chủ của nhân dân trong công cuộc đổi mới. Trong đó, Công đoàn Việt Nam – tổ chức đại diện cho GCCN và người lao động, là một bộ phận thuộc hệ thống chính trị Việt Nam.

Hội nghị Trung ương 8 (1990), Đảng khẳng định: Nền tảng của khối đoàn kết toàn dân là GCCN, nông dân lao động và trí thức xã hội chủ nghĩa. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... là những đoàn thể chính trị - xã hội của các giai cấp và tầng lớp nhân dân do Đảng lãnh đạo, là người đại diện, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, là trường học xã hội chủ nghĩa của đoàn viên, hội viên và là nòng cốt của phong trào cách

mạng quần chúng. Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa VI cũng đã đề ra Nghị quyết 8B về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Nghị quyết này được đánh giá mang tính định hướng cho quá trình xây dựng GCCN Việt Nam trong quá trình đổi mới.

2. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (năm 1991)

Tại Đại hội VII, Đảng đã thông qua “*Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*”. Cương lĩnh chỉ rõ: “Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do đảng cộng sản lãnh đạo”³ và “Phát triển giai cấp công nhân về số lượng và chất lượng, xứng đáng là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”⁴. Đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, Cương lĩnh chỉ rõ cần phải tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng của mình trong xây dựng GCCN Việt Nam.

Hội nghị Trung ương 7 (1994), đã ra Nghị quyết: Phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng GCCN trong giai đoạn mới. Trong Nghị quyết đã xác định rõ: Việt Nam phải bắt đầu đẩy tới một bước sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá để đi lên, nhưng công nghiệp hóa phải theo kiểu mới, trong đó GCCN đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Muốn vậy “Cần xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng, giác ngộ về giai

³ Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.9.

⁴ Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), *Sđđ*, tr.15.

² Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), *Sđđ*, tr.115.

cấp, vũng vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn và tay nghề cao, có năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình"⁵. Đảng cũng khẳng định: "Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời là trách nhiệm của mỗi người, mỗi tập thể công nhân"⁶. Vì vậy, phải "Có cơ chế bảo đảm quyền của công nhân và quyền của công đoàn trong từng loại hình doanh nghiệp"⁷. Đây chính là những phương hướng, nhiệm vụ thể hiện bước phát triển trong đường lối của Đảng về xây dựng GCCN trong giai đoạn mới.

3. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII (năm 1996)

Tiếp tục thực hiện tinh thần của Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991 về xây dựng GCCN và phát huy vai trò của công đoàn, Đảng chỉ rõ: "*Xây dựng giai cấp công nhân* lớn mạnh về mọi mặt, phát triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, có năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, có tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức, kỷ luật, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, làm nòng cốt trong việc xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc"⁸.

Đối với các tổ chức chính trị xã hội, Đảng

cho rằng "Tổng Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... cần tập hợp rộng rãi các hội viên, đoàn viên dưới nhiều hình thức tổ chức đa dạng, thực hiện tốt chức năng giáo dục, vận động quần chúng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cụ thể; chăm lo thiết thực lợi ích của hội viên, đoàn viên; đại diện cho tầng lớp mình tham gia công việc của Nhà nước."⁹

4. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX (năm 2001)

Đến Đại hội Đảng lần thứ IX, thành tựu đổi mới tiếp tục được phát huy, đặc biệt là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới đẩy mạnh hơn nữa CNH, HĐH đất nước. Do đó, Đảng nhấn mạnh đến việc xây dựng GCCN xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới. Đảng chỉ rõ: "Đối với *giai cấp công nhân*, coi trọng việc phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, thực hiện "trí thức hóa công nhân", nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới vào sản xuất, lao động đạt năng suất, hiệu quả ngày càng được nâng cao, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới"¹⁰.

5. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (năm 2006)

Tinh thần xây dựng GCCN tại Đại hội IX đã được cụ thể hóa một cách cơ bản và toàn diện trong Nghị quyết chuyên đề về "Tiếp tục

⁵ Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), *Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa VII*, lưu hành nội bộ, Hà Nội, tr.98.

⁶ Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), *Sđd*, tr.98.

⁷ Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), *Sđd*, tr.100.

⁸ Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.123.

⁹ Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), *Sđd*, tr.128.

¹⁰ Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.124-125.

xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" của Hội nghị Trung ương 6 khóa X (Năm 2008). Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về GCCN, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, góp phần bổ sung và phát triển Cương lĩnh của Đảng và giải quyết những vấn đề thực tiễn bức xúc đang đặt ra đối với việc xây dựng GCCN. Nghị quyết này thể hiện tập trung nhất đường lối của Đảng về xây dựng GCCN Việt Nam. Tinh thần nội dung cơ bản của đường lối này được thể hiện:

Một là, khẳng định việc xây dựng GCCN nước ta lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội.

Hai là, làm rõ hơn về khái niệm GCCN, GCCN Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.

Ba là, làm rõ hơn sứ mệnh lịch sử của GCCN: GCCN nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh GCCN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, phân tích những ưu nhược điểm cơ bản của GCCN Việt Nam.

Năm là, từ việc phân tích những ưu nhược điểm của GCCN, Đảng đã nêu các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Sáu là, từ quan điểm trên Đảng đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

6. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (năm 2011)

Đại hội Đảng lần thứ XI (năm 2011) đã bổ sung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó một lần nữa xác định tinh thần cơ bản của đường lối xây dựng GCCN Việt Nam hiện nay là: "Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội"¹¹ và: "Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế."¹²

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 20, Đảng đã có sơ kết và đánh giá trong Kết luận số 79 - KL/TW ngày 25/12/2013 Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Trên cơ sở đánh giá ưu điểm, hạn chế, Kết luận đã bỏ

¹¹ Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.80.

¹² Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Sđd, tr.240-241.

sung một số nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam trong tình hình mới. Các nhiệm vụ đó là: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức trong các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của GCCN. Nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức chính trị của GCCN. Giáo dục nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trách nhiệm trong lao động sản xuất, xây dựng và phát triển đất nước của công nhân, lao động; (2) Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Đề án theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 08-02-2008 của Bộ Chính trị về những công việc cần cụ thể hoá để thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; (3) Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng GCCN và tổ chức Công đoàn, quan tâm chăm lo xây dựng GCCN, có các chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để GCCN phát triển toàn diện; (4) Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết; (5) Phát huy vai trò chủ thể của GCCN và vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng GCCN và tổ chức công đoàn vững mạnh; (6) Giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu xây dựng các luật, chương trình hành động, đề án để thực hiện các nhiệm vụ trên.

7. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII (năm 2016)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là sự kế thừa có chọn lọc các quan điểm về

GCCN của các đại hội trước đó, trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời cũng có những quan điểm mới, sáng tạo, phù hợp với giai đoạn lịch sử mới. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XII đã xác định rõ mục tiêu "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"¹³. Việc nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị cho công nhân luôn được Đảng quan tâm, nhất là trong bối cảnh một bộ phận không nhỏ GCCN còn nhận thức chưa đầy đủ về giai cấp mình, về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình trong sự phát triển của dân tộc.

Trong điều kiện mới, bối cảnh mới, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định các khâu đột phá, chiến lược, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW "Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư", trong đó có chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. GCCN vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể quan trọng của cách mạng công nghiệp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi GCCN phải vươn lên trở thành công

¹³ Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.80.

nhân trí thức - một bộ phận của nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì thế, những chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 52-NQ/TW chính là cơ sở để vận dụng nâng tầm xây dựng GCCN hiện nay.

Về xây dựng tổ chức Công đoàn - tổ chức của GCCN và người lao động, Văn kiện Đại hội XII đã có những quan điểm cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động cho tổ chức Công đoàn, để tổ chức công đoàn thực sự đại diện quyền lợi cho người lao động, giải quyết kịp thời các tranh chấp. Đó là “Thực hiện cơ chế đối thoại và thỏa thuận về tiền lương giữa các bên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Có cơ chế để công đoàn, tổ chức đại diện cho người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Nghiên cứu, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp. Tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý nhân lực và hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng suất lao động. Thực hiện tốt chính sách bảo hộ lao động”¹⁴.

Kết luận

Những quan điểm nêu trên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng GCCN, đồng thời cũng cho thấy sự nhất quán trong nhận thức của Đảng về vai trò, sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam. Sau gần 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với đường lối đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử về xây dựng GCCN, GCCN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đường lối xây dựng GCCN của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhất quán và ngày càng được hoàn thiện, bám sát với thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước. Thực tiễn phát triển của đất nước ngày càng khẳng định những đóng góp to lớn của GCCN Việt Nam - lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. ■

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*, Nxb. Sự thật, Hà Nội.
2. Bộ Chính trị, *Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư*.
3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2018), *Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII*, Nxb. Lao động, Hà Nội.

¹⁴ Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Sđđ*, tr.301.